
Fundur í stjórn foreldrafélagsins 8. apríl 2014 

Mættir voru:  

Erla Rán, Sólveig, Sigga, Auður og Fanney. 

 

Polla Pönk 

Fanney fór yfir stöðuna á Polla Pönk. Þeir koma og spila fyrir skólann og leikskólann og allt skipulag er 

klárt fyrir það.  

 

SAMTAKA 

Sigga ætlar að ræða á næsta fundi SAMTAKA um sameiginlegu matseðlana.  

 

Útileikföng  
Ræddum um hvort foreldrafélagið ætti að kaupa útileikföng fyrir vorið.  


